

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๒๖๒๑๐



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. กำหนดการ จำนวน ๖ ฉบับ  
๓. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมอบรมและรายละเอียดหลักสูตร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๖๐ โรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ได้กำหนด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระหว่าง วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๕ และระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอให้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ของท่านที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. พิจารณาส่งครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้สมัครได้หลักสูตรละ ๒ คน ต่อ ๑ โรงเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th) อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน [www.opec.go.th](http://www.opec.go.th) หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรศักดิ์ รัตนะ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑